



ที่ สพ ๕๑๐๒๙/ ๖๔๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
๑๓๖ ถนนประชาธิปไตย  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สพ ๗๒๐๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๙) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การดำเนินการคัดเลือก

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ ๕๑๐๒๙/๕๗๘๘ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๙) โดยประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ - วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๙) รายละเอียดปรากฏตามสำเนาประกาศฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางกาญจนา จินตนารักษ์)

ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ.สุพรรณบุรี

ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กองการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๙)

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร ๐-๓๕๕๒-๑๘๙๙

โทรสาร ๐-๕๕๒-๑๙๓๓

[www.suphan.go.th](http://www.suphan.go.th)

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๙)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๙) โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๐๖(๙) แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ ๙) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

- ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๙)

ลำดับ ที่	เลข ประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายคณิต คงเปีย	รองปลัดองค์การบริหารส่วน จังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ๘)	อบจ.สุพรรณบุรี	คุณสมบัติครบถ้วน

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้

- เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. รายงานตัว
- เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร ความรอบรู้งานในหน้าที่  
และความสามารถในการบริหารงาน
- เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป สัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์

อนึ่ง ในการตรวจสอบคุณสมบัติและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ข้างต้น คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเอง ในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครคัดเลือก มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะไม่ พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณี ที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นางกาญจนา จินตนารักษ์)

ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ.สุพรรณบุรี

ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๙)